

Phụ lục

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Công văn số 273/BVTV-ATTPMT ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Cục Bảo vệ thực vật)

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Tham gia xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 13 về hướng dẫn kiểm tra ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu	Phòng Quản lý ATTPMT, Cục Bảo vệ thực vật	Các Chi cục KDTV, Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV và các đơn vị có liên quan	Quý I năm 2015	
2	Thông tư qui định về Quản lý thuốc BVTV, QC, TC về quản lý chất lượng, dư lượng thuốc BVTV	Phòng Quản lý thuốc BVTV, Cục Bảo vệ thực vật	Các đơn vị có liên quan	Quý I năm 2015	
3	Tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật	Phòng Thanh tra Pháp chế, Cục Bảo vệ thực vật	Các Chi cục BVTV tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan.	Năm 2015	
4	Tuyên truyền phổ biến Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật	Phòng Quản lý thuốc BVTV, Cục Bảo vệ thực vật	Các Chi cục BVTV tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan.	Năm 2015	
5	Tăng cường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra ATTP nhập khẩu	Phòng Quản lý ATTPMT, Cục Bảo vệ thực vật	Chi cục kiểm dịch thực vật vùng và các đơn vị có liên quan.	Năm 2015	
6	Phối hợp với Sở Nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhân rộng các mô hình sản xuất rau an toàn.	Phòng BVTV, Cục Bảo vệ thực vật	Sở Nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các phòng, đơn vị thuộc Cục, Bộ có liên quan	Năm 2015	
7	Kiểm tra điều kiện các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT. Thanh tra xử lý vi phạm đối với cơ sở loại C, tái kiểm tra vẫn xếp loại C; Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi lưu thông, mua bán, sử dụng thuốc	Phòng Thanh tra Pháp chế, Cục Bảo vệ thực vật	Các Chi cục BVTV tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan.	Năm 2015	

	<p>bảo vệ thực vật cấm và ngoài Danh mục. Đặc biệt thanh tra, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, quả, chè. Xử lý các vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng qui định; Tham gia thanh kiểm tra ATTP năm 2015 theo phân công của Bộ.</p>				
8	<p>Xây dựng, phát triển mô hình phối hợp với Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, Bộ Công thương trong giám sát thuốc BVTV; Đào tạo cán bộ của Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân Việt Nam trong giám sát thuốc BVTV.</p>	<p>Phòng Thanh tra Pháp chế, Cục Bảo vệ thực vật</p>	<p>Phòng BVTV, các Sở NN & PTNT, Chi cục BVTV tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan.</p>	<p>Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo và của Bộ NN & PTNT</p>	
9	<p>Hoàn thiện Đề án chính sách xây dựng mạng lưới bảo vệ thực vật ở cơ sở; Đề án phát triển chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM</p>	<p>Phòng Bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật</p>	<p>Các phòng, đơn vị thuộc Cục, Bộ có liên quan, Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh/thành phố</p>	<p>Năm 2015</p>	
10	<p>Tổ chức thực hiện dự án dịch vụ bảo vệ thực vật tại các địa phương</p>	<p>Phòng Quản lý sinh vật gây hại Rừng, Cục Bảo vệ thực vật</p>	<p>Các phòng, đơn vị thuộc Cục, Bộ có liên quan, Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh/thành phố</p>	<p>Năm 2015</p>	
11	<p>Đầu tư, bổ sung trang thiết bị cho hoạt động kiểm tra, giám sát ATTP.</p>	<p>Phòng Kế hoạch, Cục Bảo vệ thực vật</p>	<p>Các phòng, đơn vị thuộc Cục, Bộ có liên quan</p>	<p>Năm 2015</p>	